



ปีที่ 40 ฉบับที่ 42 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยจัดประชุมประจำเดือน

วันที่ 3 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยจัดประชุมอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัตตยาจารย์ ครั้งที่ 3 /2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม โดยมีวาระที่สำคัญ คือ เรื่องค่าระดับที่คาดหวังในสมรรถนะของบุคลากรแต่ละตำแหน่ง ข้อตกลงภาระงาน และพฤติกรรมปฏิบัติราชการ (TOR) สายวิชาการ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 – 2559 ขอเชิญคณาจารย์และข้าราชการทุกท่านร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพเชิญชวนตรวจสุขภาพประจำปี 2554

กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยกับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมาเป็นประจำทุกปี ในปีงบประมาณ 2554 นี้ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพได้ติดต่อประสานงานเพื่อตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยจะแจ้งกำหนดวันตรวจให้ทราบภายหลัง

บุคลากรท่านใดต้องการตรวจสุขภาพประจำปี กรุณาแจ้งข้อความประสงค์ได้ที่สำนักงานคณะวิชาหรือห้องพยาบาลหรือติดต่อคุณรำเพย บัวจันทร์ โทรศัพท์ 085 – 6078775 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ทั้งนี้เพื่อทางฝ่ายส่งเสริมสุขภาพได้รวบรวมรายชื่อจัดส่งทางโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตรวจสุขภาพตามขั้นตอนของโรงพยาบาลต่อไป

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

คิด Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์



แขกไม่ได้รับเชิญ (บทบรรณาธิการ)

กระดานหุ้นตัวแดงพริบบนตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 1987 กลายเป็นประวัติศาสตร์ของหน้าการเงินและการลงทุนที่เรียกว่า Black Monday หายนะครั้งนี้ลุกลามตามเวลาเปิดทำการของตลาดหุ้น ไต่จากฮ่องกงมายังฝั่งยุโรป ก่อนที่จะไปเขย่าดาวนิโจนส์ให้ล้มทั้งกระดาน สาเหตุเพียงเพราะความตื่นตระหนกของนักลงทุนที่พากันเทขายแบบไร้เหตุผลความโกลาหลของเหตุการณ์ Black Monday จบลงที่ 26.45% นักลงทุน นักเก็งกำไร นักการธนาคารหรือแม่แต่แม่บ้าน ต่างสับสนกังวลใจ แต่ท่ามกลางความปั่นป่วนนั้น ที่ถนนเวลลิงตัน เมืองแมนเชสเตอร์ IKEA บริษัทเฟอร์นิเจอร์จากสวีเดนเนเวียได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับคนอังกฤษด้วยการเปิดโชว์รูมขายเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านในสไตล์เรียบง่าย สะดวกต่อการใช้งาน และคุ้มค่าเม็ดเงิน ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ ชาวอังกฤษไม่ได้ซาบซึ้งกับความเรียบง่ายสไตล์สวีเดนเนเวียแต่อย่างใด แต่ในวันนั้น IKEA อยู่ถูกที่และถูกเวลาพอที่จะหันเหให้พวกเขาเปิดรับรสนิยมแบบใหม่ที่จะสร้างความปกติสุขให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้ เมื่อไรก็ตามที่คนเราต้องตามหาความปกติสุข... สำหรับคนๆ หนึ่งแล้ว มันมักจะเกิดขึ้นตอนที่ชีวิตต้องพบเจอกับเรื่องที่น่าท้อใจความรู้สึก แต่สำหรับสังคมๆ หนึ่ง คือภาวะที่ถูกปัจจัยทั้งภายนอกและภายในสั่งสะเทือนกรอบหรือค่านิยมให้บิดเบี้ยวและผิดรูปจากที่เคยเป็นอยู่ จนสังคมนั้นๆ ต้องปรับตัวเพื่อหาเสถียรภาพและสมดุลเพื่อที่จะสร้างกรอบใหม่ซึ่งคนในสังคมยอมรับได้ และปฏิบัติได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจค่านิยม รสนิยม หรือกระแสนิยม ล้วนเป็นเรื่องของอาการทางสังคมที่หมุนเวียนและเปลี่ยนแปลงไปเสมอ ทั้งจากเหตุผลทางกายภาพตามธรรมชาติ และปัจจัยจากการกระทำของมนุษย์ แต่สุดท้ายแล้ว ประวัติศาสตร์ไม่เคยเดินจากไปโดยไม่ทิ้งผลลัพธ์ไว้ เพราะอย่างน้อยที่สุด มนุษย์ก็มักจะคิดค้นและสร้างผลผลิตที่ตอบสนองสามัญสำนึกของสังคมในแต่ละช่วงเวลาได้เสมอ

จริงอยู่ที่ชีวิตมักไม่มีสูตรสำเร็จหรือคาถาที่จะปัดเป่าอาการผิดปกติใดๆ จะมีก็เพียงแต่ความสามารถจาก “ความคิด” และ “ความรู้” เท่านั้น ที่จะประคับประคองให้ชีวิตเป็นปกติในยามที่ต้องทำทลายกับสิ่งที่ไม่ได้รับเชิญและพบกับ Cover Story... New Normal ค่านิยมใหม่... ใจกลางความโกลาหล Classic Item... จักรยาน... วิวัฒนาการที่ตอบใจทุกข์ยุคสมัย CreativeCity... เมลเบิร์น Cool New Energy Creative Entrepreneur... The Oyster Thing กระเพาะเปลือกหอยนางรมสู่วิถีบริโภคแนวใหม่ The Creative... กับ B.O.R.E.D และ ต้น DuckUnit... ชีวิตคือการเรียนรู้และทดลอง

สามารถอ่าน คิด Creative Thailand ได้ที่ หอสมุด ชั้น 1 มุม mini TCDC มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เรียนรู้...ครูแห่งแผ่นดิน ๘ ผู้ทรงคุณเหนือเกล้า

เกศริน มนูญผล

วันครูปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม 84 พรรษา ปีแห่งการถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”นี้ผู้เขียนได้รับเกียรติสูงยิ่งครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มีโอกาสนำผลงานวิจัยไปแสดงในโชคนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินพิธีเปิด นอกจากนี้ยังได้นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในงาน “ราชภัฏวิจัยเพื่อท้องถิ่นแผ่นดินไทย” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงครามซึ่งตรงกับวันครูอันศักดิ์ทั้งหลายจากการวิจัยจึงขออนุมัติถวายเทิดไถ่องค์ราชันย์มา ณ โอกาสนี้

การวิจัยที่ได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร การน้อมนำแนวพระราชดำริ การได้นำเสนองาน การเป็นข้าราชการทำให้ได้ฝึกน้อมนำยึดกระแสพระราชดำรัสเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิตพร้อมที่จะเสียสละกำลังกาย กำลังใจ ท่วมเทการปฏิบัติราชการในหน้าที่ให้ดีที่สุด ด้วยความไม่ประมาท ด้วยความมีสติ รู้ตัวอยู่เสมอเพื่อความสงบสุขของชาติบ้านเมือง น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครูของแผ่นดิน สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนอยากเป็นคนดี ทำดี เป็นพลเมืองดี การเป็นราชภัฏคนของพระราชฯ ข้าของแผ่นดิน ปีแห่งคุณภาพครูครูดี นักศึกษาครูดีด้วยหลักวิถีพอดีพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน รอบคอบด้วยปัญญา เป็นครูโดยจิตวิญญาณ ใส่ใจศิษย์ เป็นครูทั้งตัวและหัวใจที่ต้องเข้าใจ เข้าถึงจึงพัฒนา คุณภาพครูจึงต้องมีและใช้คุณธรรมนำความรู้ ในลักษณะโลกและธรรมศึกษาให้ได้รูปธรรมของการปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้ที่ต้องระเบิดจากภายในจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ ทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นแบบอย่างครูเพื่อศิษย์ รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะตรงกับคำขวัญวันครูรอบคอบหมายถึงรอบคอบ ถี่ถ้วน ลึกซึ้งครอบคลุมรู้คิดหมายถึงรู้ที่จะคิดด้วยสติและปัญญาเท่าทันจิตและการกระทำบนพื้นฐานของจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ตนและพวกพ้อง ค่านิยม”โกงบ้างไม่เป็นไรขอให้เก่งงาน”ไม่น่าใช้คำตอบของสังคมที่พึงประสงค์

ขอนำเสนอภาคบรรยาย ถูกร้องขอให้นำเสนอภาคนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในงานราชภัฏวิจัยเพื่อท้องถิ่นและแผ่นดินไทย

ที่สุดคือ ๘ ผู้เป็นแบบอย่างที่คนไทยทั้งปวงต้องเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาตนให้ได้แม้เพียงส่วนเสี้ยวเศษธุลีของพระองค์ท่าน องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงของเรา ครูของปวงชนชาวไทยทั่วแผ่นดิน ๘ ผู้ทรงคุณ...ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2554 ตรงกับเดือน 8 วันแรม 13 ค่ำ ปีมะแม

เหนื่อยกันมาหลายวันสำหรับการเตรียมงานเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย จากคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รศ.ดร.วิรัช วรรณรัตน์ รศ.วรรณฉัตร ชัยติ รศ.จารุยา ขอบพลอยกลาง ผศ.ดร.สมภพ อินทสุวรรณ และ ผศ.โนรี ใจใส เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม แม้ในช่วงที่คณะผู้ประเมินรายงานผลการประเมินตรวจเยี่ยมโดยวาจา จะมีเรื่องของไฟฟ้ามาเป็นอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยความราบรื่น

ทันทีที่การประเมินคุณภาพเสร็จสิ้น ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ รีบแจ้งข่าวดีว่าจากความมุ่งมั่นตั้งใจของชาวเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทำให้ได้ผลคะแนนสรุปของการประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นทางการ ผลออกมาแล้วหายเหนื่อย สกอ. ได้ 4.49 สมศ.ได้ 4.06 ซึ่งคะแนนสมศ. ตัวบ่งชี้ 1-11 คณะต้องผ่าน 3.51 ผลปรากฏว่าคณะได้ 4.27 พร้อมเตรียมรอรับประเมิน สมศ. ในปลายเดือนสิงหาคมนี้อย่างมุ่งมั่นต่อไป

ส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็มีเฮเช่นกัน เมื่อผลสรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ จำนวน 23 ตัวบ่งชี้ ประจำปี 2553 ได้คะแนนเฉลี่ย = 4.54 ผลการประเมินการดำเนินงานได้คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก

ผศ.ดิเรก ศรีนพงษ์ มีกิจกรรมดี ๆ มาบอกกล่าว ขอเชิญชวนชาวมหาชัยไปร่วมบวชป่ากับสโมสรโรตารี พรหมคีรีศรีมหาชัยและประชาคมบ้านปลายอวน อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 07.30 - 08.30 น. ด้วยพิธีสมโภชผ้าบวชป่าและเลี้ยงภัตตาหารเช้าแก่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป ณ ศาลาสำนักงานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติเขาหลวงบ้านปลายอวน (มีข้าวต้มและกาแฟเลี้ยง) จากนั้น 08.30 เป็นต้นไป จะเดินทางบวชป่าตามเส้นทางของห้องสมุด PBRL. ใครจะไปร่วมต้องเตรียมตัวให้พร้อมเช่นแต่งชุดเดินป่า (มีบางช่วงที่ต้องลุยน้ำ) ที่สำคัญอย่าลืมพกพาข้าวห่อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปเอง และเตรียมชุดเล่นน้ำคลองไปด้วยหากสนใจ

ผศ.ดร.สุภาพร สุทิน ผাগขอบคุณทุกท่านที่ได้ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพของคุณพ่อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เช่นเดียวกับคุณอุดร คงทวี ที่ผাগขอบคุณทุกท่านที่ได้ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อภรรยา ขอให้บุญกุศลที่ได้กระทำร่วมกันในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขตลอดไป

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคม “โลกนี้ความพ่ายแพ้มากกว่าชัยชนะ โลกนี้มีความล้มเหลวมากกว่าความสำเร็จ โจทย์คือ... เราจะเรียนรู้จากความพ่ายแพ้และความล้มเหลวอย่างไร เพื่อแปรเปลี่ยนความล้มเหลวนั้นให้กลายเป็นความสำเร็จ” สวัสดีค่ะ

หากท่านต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะ หน่วยงานที่ท่านสังกัด หรือบทความดี ๆ

ฝากได้ที่สำนักงานสื่อสารสัมพันธ์ โทรสาร 075 392039 Email pr_nstru@hotmail.com